



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
29 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 29 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,649 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,442,648 ราย เสียชีวิต 24 ราย เสียชีวิตสะสม 29,972 ราย รักษาหายเพิ่ม 5,622 ราย รักษาหายสะสม 4,367,939 ราย ยังรักษาอยู่ 44,737 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 531,222,652 (+434,385) ราย เสียชีวิต 6,310,242 (+689) ราย รักษาหาย 501,781,957 (+418,342) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ จีน ปกป้องผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในบางพื้นที่ตั้งแต่วินิจฉัย เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้/ตำรวจกรุงปักกิ่งจับกุมเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการควบคุมโควิด 19 จำนวน 17 คน ในข้อหาล้มเหลวต่อหน้าที่ ตรวจสอบเชื้อโควิด 19 เจือจางเชื้อโควิด ส่งผลให้ทางการไม่พบผู้ป่วย ญี่ปุ่น ขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวต่างชาติปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, 77kaoded)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการประมวลสถานการณ์โควิด 19 (MIU) สธ.เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิดในที่ประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุข ระบุสถานการณ์ดีขึ้นมาก ความรุนแรงของเชื้อลดลง ระดับภูมิคุ้มกันของประชาชนอยู่ในระดับสูงขึ้นมา ทั้งจากการฉีดวัคซีนและติดเชื้อก่อนหน้านี้ มาตรการสำคัญขณะนี้ ขอความร่วมมือกลุ่มเสี่ยง ผู้มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดป่วยรุนแรงและเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังมอบหมายทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม พัฒนาระบบสาธารณสุขรับมือประเด็นท้าทายหลังพ้นยุคโควิด ตามข้อเสนอแนะทางนโยบายของคณะกรรมการ MIU

ด้าน นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และประธานคณะกรรมการ MIU สธ. กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบในระดับนานาชาติและได้รับการชื่นชมจาก WHO ขณะนี้ คณะกรรมการ โดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ศึกษาทบทวนปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงในประเทศ โอกาสและความท้าทายในระบบสุขภาพจากฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ การสำรวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขหลังสิ้นสุดการระบาดโควิด 19 ต่อไป

2. ปรับการรายงานยอดผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, thebangkokinsight, workpointtoday)

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค. ให้สัมภาษณ์ กรณีที่ระบบ Dashboard ของกรมควบคุมโรค ไม่ได้รายงานตัวเลขติดเชื้อจากการตรวจ ATK รายวันว่า การติดเชื้อโควิดปัจจุบันกว่า 50% เป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการเลย ฉะนั้น การรายงานผลจะเน้นกลุ่มผู้ติดเชื้อที่มีอาการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และหลังวันที่ 1 มิ.ย.จะรายงานจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการและเข้าโรงพยาบาลเป็นหลัก โดยวันที่ 30 พ.ค. จะเสนอแผนปรับรูปแบบรายงานผู้ติดเชื้อในที่ประชุมอีไอซี กระทรวงสาธารณสุข ก่อนปรับรูปแบบใน ศบค. ทั้งนี้ การนำตัวเลข ATK ออกจากระบบรายงาน ไม่ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์สถานการณ์โควิด เพราะความรุนแรงของโควิดลดลง จึงต้องเน้นเฉพาะผู้มีอาการที่ต้องเข้าระบบดูแลรักษา ส่วนใหญ่ติดเชื้ออาการน้อยเข้าระบบเจอแจกจบ (OPD) หรือรักษาที่บ้าน (HI)

สื่อที่นำเสนอ : facebook

-เพจ สรยุทธ สุทัศนจินดากรรมการข่าว แพร่โพสต์ของ นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุว่า ล่าสุดไม่มียอด ATK ประจำวันในเว็บไซต์ ตัวเลขติดเชื้อ เสียชีวิตลดฮวบฮาบ ข้อมูลทุกอย่างสวยหรูดูดี ผลงานยอดเยี่ยม น่าภูมิใจยิ่ง ความเชื่อมั่น เชื่อใจ และเชื่อมั่น น่าจะสูงลิ่ว ควรใส่หน้ากากเสมอ สำคัญมาก

3. โฆษก ศบค.ติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า)

- นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. โพสต์ข้อความผ่านเพจ More ทวีศิลป์ ระบุว่า ขอพัก 10 วัน ATK ขึ้น 2 ซัดเมื่อวานเจ็บคอเล็กน้อย อื่น ๆ ปกติ ขอภัยเพื่อนร่วมงานที่อยู่ใกล้ชิดทำงานกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

4. เตรียมเปิดสถานบันเทิง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กำชับผู้ว่าราชการจังหวัด สสจ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและพื้นที่ ตรวจสอบและประเมินผล ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่มีลักษณะคล้ายกัน และผู้ที่รับบริการ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จากที่ ศบค. ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการให้เปิดกิจการผับ บาร์ คาราโอเกะได้ในพื้นที่โซนสีเขียว- สีฟ้า ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) 14 จังหวัดคือ ชัยนาท พิจิตร อ่างทอง น่าน มหาสารคาม ยโสธร นครพนม ลำปาง อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ ตราด สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ และอุดรธานี และพื้นที่นาร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) 17 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ กระบี่ กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา นครบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง สงขลา เท่านั้น ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง 46 จังหวัด ยังไม่อนุญาตให้เปิดกิจการ

5. ปรับมาตรการเดินทางเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ)

- นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) มาตรการการคัดกรองผู้โดยสารสอดรับกับการปรับมาตรการระบบไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) โดยคนไทยไม่ต้องลงทะเบียนไทยแลนด์พาสแล้ว คนต่างชาติยังต้องลงทะเบียนตามเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้ 1. ผู้โดยสารสัญชาติไทย สามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 หรือผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 (PRO-ATK หรือ RT-PCR) 2. ผู้โดยสารไม่มีสัญชาติไทย ลงทะเบียนระบบไทยแลนด์พาส โดยต้องแนบเอกสารสำคัญทั้งหมดผ่านระบบ จะได้รับรหัสคิวอาร์โค้ดหลังจากลงทะเบียนสำเร็จ สายการบินสามารถปฏิเสธผู้โดยสารในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถแสดงรหัสคิวอาร์โค้ดได้ 3. ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และมีหลักฐาน ไม่ต้องตรวจหาเชื้ออีกครั้งเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย ตรวจหาเชื้ออีกครั้งเมื่อมีอาการต้องสงสัยติดเชื้อโรคโควิด 19 4. กรณีวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ แสดงผลตรวจ PRO-ATK หรือ RT-PCR ที่ตรวจไว้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศได้เหมือนกับผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบ 5. ผู้โดยสารไม่มีสัญชาติไทย ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมการติดเชื้อโรคโควิด 19 วงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเอกสารรับรองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 6. สายการบินต้องทำหน้าที่ตรวจรหัสคิวอาร์โค้ดของระบบไทยแลนด์พาสของผู้โดยสารที่ไม่มีสัญชาติไทย หากไม่มีไทยแลนด์พาส สายการบินต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลผู้โดยสารดังกล่าว 7. ผู้โดยสารไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่มีเอกสารไทยแลนด์พาส และหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย และ 8. ท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้

5. เริ่มถอดหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)

- นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัฐ นพ.สสจ.ลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ย 600-700 รายต่อวัน อัตราการเสียชีวิต 0-1 รายต่อวัน จากตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ ที่อยู่ในช่วงขาลง จึงเป็นผลดีที่ทำให้มาตรการต่างๆ คลายล็อก หรือผ่อนคลายลงไป และ จ.ลำปาง ก็เตรียมพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ โดยเริ่มจากการถอดแมสก์ อาจจะเริ่มต้นนาร่องในที่โล่งแจ้ง เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา ที่มีการออกกำลังกายกลางแจ้ง

- พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า ปทุมธานีเป็น 1 ใน 31 จังหวัดที่พร้อมจะนาร่องถอดหน้ากาก กลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มถอดหน้ากาก และจะเป็นจังหวัดที่สามารถดำเนินกิจกรรมจัดงานประเพณีได้

- ที่ จ.มหาสารคาม นายถวิล ภูศรีมัน อายุ 65 ปี กล่าวว่า หากมีประกาศให้ถอดหน้ากากอนามัยได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี จะได้ไม่อึดอัด ส่วนความกังวลที่ลูกหลานจะติดเชื้อก็ไม่กังวล เพราะโควิดปัจจุบันน้อยลง เป็นแล้วก็หาย การให้ประชาชนถอดหน้าจากจึงเป็นสิ่งดีเพราะจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

- น.ส.นงนุช ยากรี กล่าวว่า ไม่เห็นด้วย มองว่ายังมีความเสี่ยง ส่วนตัวมีลูกอายุ 6 ปี ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจึงมีความเสี่ยง ส่วนผู้ใหญ่ยังมีภาวะที่สามารถป้องกันตัวเองได้

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

โรคฝีดาษวานร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย topnews)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวถึงสถานการณ์โรคฝีดาษวานรขณะนี้ ว่า ได้ดูขั้นตอนการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นไปอย่างเข้มงวด เบื้องต้นพบกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศแถบตะวันตกและแอฟริกา เข้าชายต้องสงสัยติดเชื้อฝีดาษลิง แต่เมื่อกรมควบคุมโรคส่งไปตรวจที่สถาบันบำราศนราดูร พบว่าเป็นการติดเชื้อเริ่ม ซึ่งต้องเฝ้าระวังเช่นกัน เพราะสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้ เนื่องจากผู้

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ต้องสงสัยรายนี้มีการสัมผัสและใกล้ชิดกับอีกหลายคน จึงอยากเชิญเข้ามาตรวจโรคด้วยเช่นกัน พร้อมกันนี้ทางกรมควบคุมโรคได้มีการตั้งศูนย์ EOC เผื่อระวังโรคฝีดาษวานรอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงในแถบยุโรปและแอฟริกา กว่า 20 ประเทศ สำหรับวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร ทางองค์การอนามัยโลกพร้อมให้การสนับสนุนวัคซีนหากไทยมีความจำเป็น ขณะเดียวกันได้สั่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำวัคซีนโรคฝีดาษที่เคยใช้เมื่อ 40 ปีที่แล้ว ซึ่งมีการแช่แข็งเก็บไว้ มาวิเคราะห์ว่าสามารถรองรับหรือใช้รักษาโรคฝีดาษวานรที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ได้หรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ สำนักข่าวอิศรา nationtv.hfocus)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. และประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า วัคซีนฝีดาษที่สามารถป้องกันฝีดาษวานรได้นั้น องค์การเภสัชกรรม มีการเก็บแช่แข็งไว้กว่า 40 ปี เมื่อส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นำไปเพาะเชื้อแล้ว พบว่าสามารถเพาะเชื้อได้ แปลว่าวัคซีนน่าจะยังมีประสิทธิภาพ

- ขณะที่ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า วัคซีนฝีดาษที่ อภ. เก็บรักษาไว้ เป็นวัคซีนที่เก็บมา 43 ปีในลักษณะผง (Dry freeze) มีประมาณหมื่นโดส โดยปกติจะเก็บไว้เป็นตัวอย่าง ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย การปนเปื้อน อีกสักระยะ ส่วนข้อมูลที่จะระบุว่าป้องกันได้ 85% เป็นข้อมูลเก่า ฝีดาษตัวปัจจุบันยังไม่มีข้อมูล ได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินการแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnn thailand, workpointtoday)

- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่าการติดตามสถานการณ์ฝีดาษลิง ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง แต่ก็จำเป็นต้องมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีฝีดาษลิงเพื่อคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และมีเพิ่มเติมคือห้องปฏิบัติการ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว ส่วนแนวทางป้องกันหากเกิดการระบาดอาจต้องใช้วัคซีนให้ทรัพย์สิน หรือฝีดาษที่ไทยได้เก็บรักษาไว้โดยการแช่แข็งมานานกว่า 40 ปี สามารถนำออกมาผลิตเป็นวัคซีนฝีดาษได้ประมาณ 1 หมื่นโดส แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูล เนื่องจากมีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก บางคนอาจกระทบต่อระบบประสาท หากไม่มีผู้ติดเชื้อ การฉีดวัคซีนล่วงหน้าอาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่า ทั้งนี้ ย้ำประชาชนอย่าตื่นตระหนก สธ.พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยดูจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ และขอยืนยันว่าฝีดาษลิงเป็นโรคต้องเฝ้าระวังตามปกติ เช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออก โรคหัด โรคอีสุกอีใส ยังไม่ใช่โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง แม้ในต่างประเทศพบผู้ติดเชื้อไปแล้วหลักร้อยคนก็ยังไม่เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ)

- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์ถึงลักษณะอาการที่แตกต่างระหว่างโรคฝีดาษลิง และโรคเริม ว่า ลักษณะผื่น ตุ่มที่ผิวหนังจากการเกิดโรคบางครั้งแยกยาก ที่แยกยากสุดคือ อีสุกอีใส อีกทั้งบางประเทศในแอฟริกา มีการศึกษาพบว่า คนในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อซ้ำสองตัวพร้อมกันคือ ทั้งอีสุกอีใสและฝีดาษลิง พบประมาณ 12.5% สำหรับประเทศไทยโอกาสที่จะเป็นอีสุกอีใสจะน้อย เพราะเด็กได้รับการฉีดวัคซีนอีสุกอีใสแล้ว แต่ผู้สูงอายุที่เคยเป็นอีสุกอีใสตั้งแต่เด็ก ขณะนี้เมื่อภูมิคุ้มกันลดลง อีสุกอีใสก็จะออกมาจนกลายเป็นงูสวัด และอาจกังวลว่าเป็นฝีดาษลิง

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าวถึง กรณีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำลังตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพวัคซีนฝีดาษที่แช่แข็งกว่า 40 ปีหากจะนำมาใช้ว่า วัคซีนฝีดาษ (Smallpox) ที่เคยใช้ในสมัยโบราณ โอกาสที่จะนำมาใช้ใหม่อาจจะมีข้อจำกัด อาจจะมีผลข้างเคียง ซึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ในกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง อย่างไรก็ตาม หากมีการระบาดเกิดขึ้นจริง ตรงนั้นก็อาจจะเป็นทางเลือกทางหนึ่ง แต่เสี่ยงค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันหากจะไปใช้วัคซีนให้ทรัพย์สินกันฝีดาษวานรที่สหรัฐอเมริกาหรือในอังกฤษมีการใช้บางกลุ่ม ก็อาจจะต้องแย่งชิงกับประเทศอื่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

- ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเผยใช้ทรัพย์สิน หรือฝีดาษ รวมทั้งฝีดาษวานร สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน แทนการปลูกฝี - อาการแทรกซ้อนน้อยกว่า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ sanook)

- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยด้านไวรัสวิทยา เตือนให้ตั้งรับ "ฝีดาษลิง" แค่เข้าห้องน้ำก็อาจติดเชื้อได้ หน้ากากอนามัยที่กำลังจะถอดกัน อาจจะเป็น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)

- ที่สนามบินนานาชาติสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างเข้มข้น หลังพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษลิงในหลายประเทศทั่วโลก น.ส.อนุสรฯ สุวรรณฤกษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ สนามบินสมุย กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ที่จะตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทุกคนไม่เกิน 38 องศาเซลเซียส หากว่าเกินเจ้าหน้าที่จะให้นั่งพักและตรวจวัดอุณหภูมิซ้ำอีกครั้ง หากปกติเจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารการเดินทางว่า มีที่พำนักหรือมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในช่วง 21 วันหรือไม่ ถ้าพบว่ามาจากพื้นที่ดังกล่าว จะมีการซักประวัติเพิ่มเติมว่า มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หรือมีผื่นตามตัวหรือไม่ หากพบหรือสงสัยผู้ติดเชื้อฝีดาษลิง ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศจะ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสนามบินสมุย และประสานโรงพยาบาลเกาะสมุยเพื่อส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด,) เว็บไซต์ (ข่าวสด)

- สัตวแพทย์ทำหมันลิง 600 ตัว ตามโครงการควบคุมลิงแสมบริเวณพื้นที่เขาตะเกียบ และเขาหินเหล็กไฟ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อคุมจำนวนและป้องกันโรคระบาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามนิวส์)

- หมอปลาย พรายกระซิบ หมอคู่อีตัง ทำนายว่า เดือน กรกฎาคม โรคฝีดาษลิงเข้าไทยแน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า,) เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า)

- ผอ.ฝ่ายเตรียมความพร้อมสำหรับอันตรายจากการติดเชื้อทั่วโลกขององค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญขณะนี้ คือ พยายามจำกัดการระบาดในประเทศ ที่โรคดังกล่าวไม่ใช่โรคเฉพาะถิ่น มาตรการที่จำเป็นรวมถึงการตรวจหาเชื้อแต่เนิ่นๆ กักบริเวณเมื่อเจอผู้ติดเชื้อ และติดตามตรวจสอบเส้นทาง ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ต้องดำเนินการรวดเร็ว เพื่อควบคุมการแพร่กระจาย และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคลังวัคซีนที่มีอยู่ หากวางมาตรการที่เหมาะสมตั้งแต่เวลานี้จะควบคุมได้ง่าย ทั้งนี้ ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนจำนวนมากให้คนทั่วไปเพื่อป้องกันการระบาดของฝีดาษลิง แต่แนะนำให้ฉีดวัคซีนโดยกำหนดเป้าหมายเฉพาะผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเท่านั้น ส่วนการติดตามสอบสวนผู้ติดเชื้อแต่ละกรณี การตามร่องรอยผู้สัมผัส และการแยกกักตัวที่บ้านคือทางออกที่ดีที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

- อาร์เจนตินายืนยันการพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง 2 คนแรกของประเทศ และเป็นสองเคสแรกของภูมิภาคลาตินอเมริกา ผู้ติดเชื้อคนแรก เป็นชายชาวอาร์เจนตินา อายุ 40 ปี มีประวัติการเดินทางไปสเปน มีไข้สูงหลังเดินทางกลับ 4 วัน จึงเดินทางไปพบแพทย์ และเข้ารับการรักษาแล้ว ส่วนอีกคนหนึ่ง เป็นชายชาวสเปน แสดงอาการป่วย 1 วันหลังเดินทางมาถึงกรุงบัวโนสไอเรส มีผื่นขึ้นตามร่างกายและมีไข้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)

- ซีดีซี ออกข้อแนะนำ บุคลากรการแพทย์และนักวิจัยในห้องแล็บที่ทำงานใกล้ชิดเชื้อไวรัสฝีดาษวานร ควรฉีดวัคซีนต้านไข้ทรพิษ หรือโรคฝีดาษ ในช่วงที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกาและยุโรป

โรคมะลาเรียโนโซ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน,) เว็บไซต์ (มติชน,)

- ที่ จ.สงขลา บรรยายอากาศภายในสวนสัตว์สงขลาเป็นไปอย่างเงียบเหงา จากกระแสข่าวมีผู้ป่วยโรคมะลาเรียโนโซ ที่เกิดจากยุงก้นปล่องกัดตุงที่มีเชื้อแล้วมากัดคน โดยจังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยโรคนี้แล้ว 17 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 คน นอกจากนั้นยังมีความกังวลต่อโรคฝีดาษลิง แม้จะทราบว่าจะไม่มีผู้ป่วยในประเทศ ในส่วนการจัดการดูแลสัตว์ในสวนสัตว์สงขลา ได้มีการตรวจสอบสุขภาพ ดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ผู้เลี้ยงและสัตวแพทย์ ขณะที่ สสจ.สงขลา ได้ทำการสุ่มตรวจยุงในชุมชน ไม่พบว่ามีเชื้อมาลาเรียโนโซแต่อย่างใด

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน,) เว็บไซต์ (มติชน,)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรปราจีนบุรีปี 2565 ครั้งที่ 56 นายอนุทินกล่าวว่า งานวันเกษตรปราจีนบุรี เป็นส่วนหนึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าด้านเกษตรกรรมกระบวนการผลิต ไม่มีประเทศอื่นเท่ากับประเทศไทย จ.ปราจีนบุรี มีทั้งเกษตร ภาคอุตสาหกรรม มีระบบสาธารณสุขพื้นฐาน รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต้นแบบแห่งเมืองสมุนไพร ศึกษานโยบายการแพทย์นาร่อง กัญชา เป็นพืช ที่ปัจจุบัน รพ.พระยาอภัยภูเบศร เป็นต้นแบบนาร่องอยู่แล้ว ทั้งปลูก โรงงานสกัด คลินิกกัญชาทางการแพทย์นำมาสกัดรักษาคนไข้ เป็นบัญชียาหลัก ทำให้มีมิติ คือการท่องเที่ยวที่ จ.ปราจีนบุรี จะต้องเพิ่มศักยภาพ อาจขยายตัวเป็นสถานที่รักษาแพทย์แผนไทยมาพักผ่อน มีงานหมุนเวียน อนาคตจะต่อยอดความเจริญเกิดเพิ่มและพร้อมๆ กัน ยังนำกัญชามาเป็นทางเลือกหนึ่งสู่เกษตรกรในการสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจในสวนได้ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน,ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน,ข่าวสด)

- นายจิระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ออกหนังสือเวียน เรื่อง ข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชา ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ไปยังหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมมีเนื้อหา ดังนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมขอเรียนว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว เกี่ยวข้องกับการกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการในคดีความผิดเกี่ยวกับ พืชกัญชาของศาลต่างๆ เป็นไปโดยถูกต้องในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทำข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับ พืชกัญชาตามประมวลกฎหมายยาเสพติดขึ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเรื่อง ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม <https://jta.coj.go.th> และขอให้ตรวจสอบว่ามีสำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาซึ่งอยู่ในข่ายที่ศาลต้องดำเนินการให้เป็นไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง เมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระบุชื่อยาเสพติด ให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 มีผลใช้บังคับแล้ว ตามนัยข้อพิงการณาดังกล่าวหรือไม่ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป โดยสำหรับสำนวนคดีที่ต้องออกหมายปล่อยจำเลย ขอให้เตรียมความพร้อมและดำเนินการจัดทำรายงานเจ้าหน้าที่เสนอศาลพิจารณามีคำสั่งให้ทันในวันที่ 9 มิถุนายน 2565</p>	
<p>ร่างพ.ร.บ.งบรายจ่ายปี 2566</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติชน แนวหน้า) เว็บไซต์(ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ มติชน แนวหน้า)</p> <p>- นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งให้นัดประชุมสภา เป็นพิเศษ ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. เวลา 09.30 น. มีวาระพิจารณาเรื่องสำคัญ คือ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3.185 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 จำนวน 85,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.79 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) สำหรับงบรายจ่ายจำแนกตามกระทรวงและหน่วยรับ 10 อันดับแรก มีดังนี้ อันดับที่ 1 งบกลาง 5.9 แสนล้านบาท อันดับที่ 2 ศธ. 3.259 แสนล้านบาท แต่ลดลง 4.5 พันล้านบาท อันดับที่ 3 มท. 3.255 แสนล้านบาท อันดับที่ 4 ก.คลัง 2.85 แสนล้านบาท อันดับที่ 5 ทนุหมุนเวียน 2.06 แสนล้านบาท อันดับที่ 6 กท. 1.97 แสนล้านบาท แต่ลดลง งบประมาณปี 2565 จำนวน 4.3 พันล้านบาท อันดับที่ 7 กระทรวงคมนาคม 1.8 แสนล้านบาท อันดับที่ 8 รัฐวิสาหกิจ 1.62 แสนล้านบาท อันดับที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 1.56 แสนล้านบาท และอันดับที่ 10 กระทรวงเกษตรฯ 1.26 แสนล้านบาท</p>	
<p>การสร้างความเข้มแข็งทางใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา</p> <p>- จากการที่สธ. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 75 (WHA75) ภายใต้หัวข้อ "Health for Peace and Peace for Health" ขึ้นนโยบายประเทศไทยดูแลทั้งสุขภาพกายและจิตใจ เพราะ "ความเข้มแข็งทางใจ ทำให้ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้" โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและร.มว.สธ. อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมกับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 75 (75th World Health Assembly - WHA75) ในระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2555 ที่ สวิตเซอร์แลนด์นั้น</p> <p>ด้าน พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการติดตามระดับความเข้มแข็งทางใจของประชาชนไทยต่อเนื่องจากระบบการประเมินผ่าน Mental Health Check In หรือ www.วัดใจ.com ซึ่งเป็น Application Online และครอบคลุม ประชาชนกว่าสี่หมื่นคนทั่วประเทศ พบว่าในช่วงมกราคม ถึงพฤษภาคม 2565 ประชาชนคนไทยมีระดับความเข้มแข็งทางใจดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงมกราคม ถึงธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา</p>	
<p>ปฏิบัติการหัวใจติดปีก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน)</p> <p>-วันที่ 28 พ.ค.2565 ณ สนามบินท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ ร.มว.สธ. ได้ขับเครื่องบินส่วนตัว มารับอวัยวะ ได้แก่ หัวใจ ตับ ไต 2 ข้าง และดวงตา 2 ข้าง จากผู้ประสบอุบัติเหตุ และสมองตาย ที่มีเจตจำนงบริจาคอวัยวะ ปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย โดยทีมผ่าตัดส่งมอบ เป็นทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพระปกเกล้า นำ ทีมนี้ทางโรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้ขอขอบคุณครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมสร้างบุญกุศลในครั้งนี้ ล่าสุด มีรายงานจาก นพ.พัชร อ่องจรีต ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถึงนายอนุทิน เมื่อเวลา 18.05 น. ระบุว่า ผ่าตัดเสร็จแล้ว ได้ผลดี ขอบคุณ ร.มว.สธ. โดยเป็นเคสอาการหนัก รอหัวใจอยู่ใน ICU ที่ธรรมศาสตร์</p> <p>สำหรับนายอนุทิน ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยการขับเครื่องบินช่วยเหลือทีมแพทย์ รับส่งอวัยวะ ช่วยชีวิตผู้ป่วยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ได้ปฏิบัติการกิจไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 50 เที่ยวบิน มีการเรียกชื่อภารกิจนี้ว่า "ปฏิบัติการหัวใจติดปีก"</p>	
<p>แพทย์ต่างชาติให้บริการผู้ป่วยไทยไม่ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ข่าวสด ประชาชาติ ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสถานพยาบาลเอกชน โฆษณาการนำแพทย์ต่างชาติมาให้คำปรึกษาหรือผ่าตัดที่ประเทศไทย ว่า สบส.ประชุมร่วมกับแพทยสภา ทำความเข้าใจประเด็นที่แพทย์ต่างชาติเข้ามาปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรมในไทย จะต้องได้รับการอนุญาตจากแพทยสภา ก่อน เบื้องต้นมีเกณฑ์สำหรับการเข้ามาเพื่อเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้กับแพทย์ในไทย แต่ยังไม่สามารถให้บริการกับประชาชนได้ นอกจากนี้ แพทยสภาให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาเป็นการอนุญาตให้กับหน่วยงานของรัฐ</p> <p>ด้าน พล.อ.ต.นพ.อัทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า แพทย์ต่างชาติที่จะเข้ามาปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรมในไทย ทำได้กรณีเป็นการให้ความรู้หรือบรรยายต่อ "แพทย์" หากเป็นการปรึกษา รักษา และปฏิบัติต่อ "ผู้ป่วย" จะต้องขออนุญาตกฎหมายปัจจุบันทำได้ภายใต้โครงการของราชการเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลเอกชน</p>	
<p>รับมือวิกฤตอาหารโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)</p> <p>- นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ระบุมี 30</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประเทศทั่วโลกที่ใช้มาตรการจำกัดการส่งออกอาหาร พลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ นับตั้งแต่เกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครนจนอาจเกิดวิกฤติขาดแคลนอาหารทั่วโลก ว่า ได้ติดตามสถานการณ์สินค้าอาหารสินค้าเกษตร และสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งภายในประเทศและทั่วโลกแบบใกล้ชิด รายวัน เพื่อดูแลให้มีปริมาณสินค้าเพียงพอสำหรับบริโภคภายในประเทศ ขณะเดียวกันก็สามารถส่งออกสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างเหมาะสม</p> <p>ด้านนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวต่อถึงความขาดแคลนอาหารในโลกว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ประเมินสินค้าแต่ละตัวว่ามีสินค้าใดต้องจับตามอง เพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งในภาพรวมยังไม่มีสินค้าตัวใดน่าเป็นห่วงหรือเป็นปัญหา</p>	
<p>ทำแผนเลิกบุหรี่ 50 เขตในกรุงเทพฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ไทยโพสต์)</p> <p>- เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เดินหน้าโครงการ "กรุงเทพฯ : มหานครต้นแบบไร้ควันบุหรี่" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหมุนเวียน 6 กลุ่มเขต จากนั้นจะรวบรวมผลนำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของ กทม. พัฒนาเป็นแผนของ กทม. ให้เป็นต้นแบบของมหานครไร้ควันบุหรี่ในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป กิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจต่อพิษภัยยาสูบ การช่วยเลิกยาสูบ การรักษาผู้ติดยาสูบ การเฝ้าระวังตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการลด ละ เลิกยาสูบหรือบุหรี่ของเขตแต่ละเขต</p>	-
<p>เบิกจ่ายตรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, สำนักข่าวไทย, innnews)</p> <p>- กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์ สำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมายอิลัยติส ออฟติกา ซึ่งเป็นโรคทางระบบประสาท ที่เกิดจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ ให้เบิกจ่ายตรงได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 65</p>	-
ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ	
-	-